



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑๒๔ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒



พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



## ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยฐานบินปฏิบัติการ ณ กองบิน ๑



พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยของฐานบินปฏิบัติการ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยฐานบินปฏิบัติการ ณ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

## ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์สังคมและสิ่งแวดล้อม

### ตามโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมอชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงานกองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีผู้แทนจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

## การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร



พลอากาศโท สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้เกียรติบรรยายเรื่อง เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

## พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๑



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

## มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)



พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจิษฐ์ณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอากาศตรี นายแพทย์ จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

## พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๖



พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

## พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒



พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

## ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๔



นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะสรุปผลการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN

กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม [www.Airforcerun2019.com](http://www.Airforcerun2019.com)



กองทัพอากาศ จัดกำลังพล อากาศยาน เข้าร่วมการฝึก  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ณ จังหวัดภูเก็ต



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) กำหนดจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ. ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้เป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้สถานการณ์สมมติ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลกลางมหาสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นกลไกการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (MERT) พร้อมด้วยหน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC725 จากกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ใช้ในภารกิจลำเลียง และภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ตัดขาด (รถหรือเรือไม่สามารถเข้าถึง) โดยมีการประกอบกำลังกับทีมเจ้าหน้าที่จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน สำหรับการฝึกฯ ในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดสาธิตการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ในวันจันทร์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก



นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์และการลาดตระเวนตามแนวชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์